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สำเนารายงานการประชุม    

ฝ่ายบรหิาร  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง     

ประจำเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 

วันที่    8  เดือน  กรกฎาคม  2564 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง      

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   ปิดประชุมเวลา   12.10  น .   

ผู้เข้าประชุม 

1. นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 

2. นายสมควร  กันธาอินต๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 

3. นางวลัยลักษณ์  อินชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง 

4. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

5. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

6. นางสาวจีราวัชร์  มงคลชีวาพร หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

7. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

8. นายภัทรพงศ์  จันทร์ต๊ิบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

9. นายกล้วยไม้  นวลศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

10.นายนิวัตร  เรือนคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

11.นายบุญทวี  ยังเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

12.นายประพันธ์  แสนหล ี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

13.นายวิรัตน์  จะวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

14.นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

15.สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

16.นายชัยโรจน์  อนันทปัญญสุทธิ์  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

     17.นายสน่ัน  สุนันต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

     18.นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  ผู้อำนวยการกองช่าง 

     19.นางสาวกมลฎ์พิชญ์ ศรีบุญเรือง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ทต.สันป่าตอง 

     20.นายศรีทอน  ปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

    21.จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบคำ นายช่างไฟฟ้า 

    22.นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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23.นายมงคล  อินต๊ะ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 

24.นางรพีพรรณ สุริยานรากร ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

25.นายประสงค์ เลยีวหิรัญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

26.นางพวงทอง เครอืยศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 

27.นางชณิากานต์ เจริญสุข นักวิชาการศึกษา 

28.นางสิริรัตน์  แสงสิงห์ นักวิชาการพัสดุ 

29.นางสาวอรทัย โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 

       เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบล 

สันป่าตอง   ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ   

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

นายเกษม  ถาพินิจ  1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  

ซึ่งเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีมากนัก มีผู้ติดเชือ้เพ่ิมขึ้นอีก  ขอให้ทุกท่านได้ดูแล

ตนเองตามที่กรมอนามัยแนะนำด้วย   

2. ไฟกิ่ง  ในเดอืนสงิหาคม 2564  เป็นต้นไปจะมีโครงการออกซ่อมแซม

ไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ที่  ทุกคืนวันพฤหัสบดี ซึ่งต่อไปคงจะดีขึน้ 

    3. เสยีงตามสาย  อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพ่ือเตรียมซ่อมแซมต่อไป 

 4. ตัดต้นไม้  เห็นมีประชาชนได้ยื่นคำร้องเข้ามาหลายคน  ซึ่งกองช่างจะ

ดำเนนิการตามลำดับก่อนหลังที่แจ้งเข้ามา 

4. ในวันที่ 7  กรกฎาคม  2564  ได้มีโอกาสไปติดต่อประสานงานกับ

การประปาส่วนภูมิภาค  เพื่อประสานงานเรื่องขยายเขตบริการน้ำบ้านป่าลาน  

และบ้านสิริเชยีงใหม่   ในการขอนำโครงการเข้าแผนดำเนินการในปี 2565  และ

ไปติดตามเรื่องซอยบ้านนกไทยเลียบชลประทานไปร้านผัดไทข้างบ้านซึ่งกองช่าง

จะได้ดำเนินการออกแบบและประมาณการต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจำเดือนธันวาคม 2563    

ประชุมเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2563  

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจสำเนารายงานการประชุม   ประจำเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2563   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  

พ.ศ.2563  ประชุมเมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2563   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

    -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

    -ไม่ม-ี  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   

    สำนักปลัดเทศบาล  

ปลัดเทศบาล  ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่เข้าร่วมประชุมกันครบทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะ

เป็นผูบ้รหิารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล   ที่ผ่านมาได้มี

การประชุมเพื่อติดตามงานกันระหว่างพนักงานเป็นประจำอยู่แล้ว   สำหรับการ

ประชุมประจำเดือนนี ้ได้กำหนดขึ ้นเพื ่อเป็นการติดตามงานและหารือปัญหา 

อ ุปสรรคที ่ เก ิดขึ ้นเพ ื ่อแก ้ไขปัญหา  และได ้ม ีการต ิดตามงานกันในทาง

แอปพลิเคช่ันไลน์ของเทศบาลเพ่ือความรวดเร็ว 

ในช่วงนี้เทศบาลได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำสายเชียงใหม่-ฮอด  

เปิดฝารางระบายน้ำออกมาแล้วแต่ละจุดจะพบน้ำเน่าเสีย    และขยะอยู่ในราง

ระบายน้ำเต็มไปหมด  ไม่ว่าจะเป็นจาน ชาม ช้อน ส้อม ซึ่งทำให้รางระบายน้ำ    

อุดตันได้ จึงอยากจะขอให้ไดป้ระชาสัมพันธ์เร่ืองการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง   
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การตรวจประเมิน LPA ของเทศบาล  กำหนดตรวจในวันที่  26  สงิหาคม  

2564  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล    

สันป่าตอง  ขอให้ผู ้เกี ่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับการตรวจด้วย      

และในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม  2564   มีกำหนดออกตรวจ

ประเมิน LPA จำนวน  3 อำเภอ   ได้แก่   อำเภอพร้าว  อำเภอไชยปราการ     

และอำเภอสะเมิง    

รายร ับท ี ่ ได ้จ ัดสรรจนถึงปัจจ ุบ ัน  ได ้ร ับแจ ้งจากกองคลังว ่าได้                

รับงบประมาณถึงมิถุนายน 2564  จำนวนเงิน 38,761911.59  บาท         

ยังขาดงบประมาณอีกประมาณสิบกว่าล้านบาทถึงจะได้ตามงบประมาณ   

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้แจ้งให้ทราบตามวาระต่อไป  คณะกรรมการ

กระจายอำนาจจะมีการชดเชยรายได้ที่ขาดไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หลักเกณฑ์การชดเชยคือ  ใช้รายรับของปีงบประมาณ ปี  2562 ลบด้วยรายรับ

ปีงบประมาณ ปี 2563  ส่วนต่างได้เท่าไรจะมีการชดเชยให้ประมาณ 90 %     

อีก 10% จะพิจารณาจากการตรวจประเมิน LPA  ว่าได้คะแนนตามที่กำหนด

หรือไม่ 

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)       

ของประเทศไทย  ณ วันที่  8 กรกฎาคม  2564  มีผู้ติดเชื้อจำนวน  7,058  

คน  เสียชีวิต  75  คน   ขอให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพ และระมัดระวังด้วย   ใน

จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีการระบาดของโรคมากและยังไม่มผีู้เสียชีวิต  ส่วนใหญ่เป็น

คนนอกพ้ืนที่เดนิทางเข้ามาในจังหวัดและนำเชือ้เข้ามา   

ได้ม ีโอกาสไปติดต ่อราชการก ับนายกเทศมนตรีตำบลสันป ่าตอง           

เพื่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านสิริเชียงใหม่      

ซึ่งนำเข้าสู่แผนปี 2565 ได้รับคำแนะนำว่าเทศบาลตำบลสันป่าตองสามารถ

อุดหนุนการประปาได้  เป็นการช่วยเหลอืประชาชนที่ได้รับความเดอืดร้อน 

ในวันน้ี ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้เข้าร่วมใน

การประชุมประจำเดือนครั้งนี้ด้วย  ต่อไปขอฝากให้เจ้าหน้าที่ที่จัดทำวาระการ

ประชุมได้บรรจุวาระของสถานธนานุบาลไว้ในอันดับแรก  เน่ืองจาก ผู้จัดการต้อง

ไปปฏิบัตหิน้าที่ต่อไม่มใีครปฏิบัตหิน้าที่แทนผู้จัดการในการรับของจำนำได้ 
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นางสาวกมลฎ์พิชญ์ รีบุญเรือง ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง  มี

แผนการปรับปรุงสถานธนานุบาลโฉมใหม่  ประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เพ่ือปรับปรุงให้ทันสมัย 

นายกเทศมนตรี  ในปีที่ผ่านมามีรายได้เข้ามาเท่าไร   และขอให้ผู้จัดการได้แนะนำตัวตอ่ที่

ประชุมดว้ย 

นางสาวกมลฎ์พิชญ ์ศรีบุญเรือง   ข้าพเจ้าช่ือนางสาวกมลฎ์พิชญ์ ศรีบุญเรือง  เป็นคนพื้นที่อำเภอหางดง  

ในปีที่ผ่านมาสถานธนานุบาลทำกำไรได้  2 ลา้นบาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

5.1  การเตรยีมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  ขณะนี ้ ฝ ่ายแผนงานและงบประมาณ  กำลังดำเนินการจัดทำร่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณได้ประสานงานไปแต่ละกองงานแล้วขอให้จัดส่งประมาณการรายจ่าย

เพ่ือรวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มนำเข้าสภาเทศบาลต่อไป 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ขณะนี้ไดแ้จ้งให้แต่ละกองได้จัดทำประมาณการรายจ่าย  และกองคลังจะ

จัดทำประมาณการรายรับ  ซึ่งต้องประมาณการให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาและ

ดำเนนิการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับโครงการก่อสร้างของชุมชน  ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลจะ

ประชุมในวันที่  9 กรกฎาคม  2564  เวลา  09.30  น.  เพ่ือพิจารณาโครงการ  

ซึ่งไดแ้จกหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแล้ว  ในปีที่ผ่านมาจะแบ่ง

ให้กับชุมชนๆละประมาณสามแสนกว่าบาท  แต่ปีนี้รายรับลดลงงบประมาณที่จะ

สนับสนุนโครงการของชุมชนก็คงจะลดลงดว้ยเช่นกัน 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  สำหรับประมาณการรายจ่ายของแต่ละกองน้ันขอให้จัดส่งให้ฝ่ายแผนงาน

และงบประมาณภายในวันที่  12  กรกฎาคม  2564  เพ่ือรวบรวมและจัดทำเป็น

รูปเล่มต่อไป   และขอความอนุเคราะห์กองช่างได้ออกแบบและประมาณราคา    

ในโครงการก่อสร้างของเทศบาลต่อไป 

ขอประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพของเทศบาล  ในเดือนกรกฎาคม 

2564  กำหนดจ่ายเบี ้ยยังชีพในวันที ่   9  กรกฎาคม  2564   ขอฝาก

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้รับทราบต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 



6 
 

   5.2 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางสาวอรทัย โฮตา  ขอสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายดา้นพลังงาน  ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

ไปแลว้  ดังน้ี 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังงบประมาณไว้  300,000.-บาท  ใช้ไป

จนถึงเดอืนพฤษภาคม 2564     204,980.40 บาท  คงเหลอืงบประมาณ  

95,019.60  บาท 

เดือนพฤศจิกายน  2563 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 850.32   ลิตร เป็นเงิน 19,840.60   บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 42.57   ลิตร เป็นเงิน 939.00    บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 59.30   ลิตร เป็นเงิน 1,340.00   บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,119.60 บาท 

เดือนธนัวาคม 2563 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 1,066.67 ลิตร เป็นเงิน 26,545.40 บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 38.69 ลิตร เป็นเงิน 898.20 บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 90.73 ลิตร เป็นเงิน 2,114.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 29,557.60 บาท 

เดือนมกราคม 2564 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 552.92 ลิตร เป็นเงิน 14,163.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 28.36 ลิตร เป็นเงิน 687.30 บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 124.24 ลิตร เป็นเงิน 3,082.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 17,932.30 บาท 

เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 785.66 ลิตร เป็นเงิน 21,039.80 บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 13.97 ลิตร เป็นเงิน 355.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 49.07 ลิตร เป็นเงิน 1,280.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 22,674.80 บาท 
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เดือนมีนาคม 2564 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 1,075.43 ลิตร เป็นเงิน 29,522.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 86.44 ลิตร เป็นเงิน 2,336.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 96.82 ลิตร เป็นเงิน 2,636.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 34,494.00 บาท 

เดือนเมษายน 2564 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 814.89 ลิตร เป็นเงิน 22,332.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 12.80 ลิตร เป็นเงิน 349.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 94.51 ลิตร เป็นเงิน 2,606.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 25,287.00 บาท 

เดือนพฤษภาคม 2564 
น ้ามนัดีเซล จ านวน 825.92 ลิตร เป็นเงิน 23,429.00 บาท 
แก๊สโซฮอล ์91  จ านวน 26.20 ลิตร เป็นเงิน 734 บาท 
แก๊สโซฮอล ์95 จ านวน 191.76 ลิตร เป็นเงิน 5,410.00 บาท 
น ้ามนัเคร่ือง จ านวน 5 ลิตร เป็นเงิน 450.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,023.00 บาท 

- ค่าไฟฟ้า  ต้ังงบประมาณไว้  650,000.-บาท  ใช้ไป   534,027.55  บาท  

คงเหลอื  115,972.45  บาท  คาดว่าจะไมพ่อใช้จ่าย  จึงขอโอนเงิน

งบประมาณเพ่ิมเตมิอีก  120,000.-บาท 

เดือนธนัวาคม  2563 จ านวน 10,266.43    หน่วย  เป็นเงิน 50,286.83 บาท 
เดือนมกราคม 2564 จ านวน 9,294.22 หน่วย เป็นเงิน 43,120.07 บาท 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 8,993.05 หน่วย เป็นเงิน 43,078.21 บาท 
เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 12,550.14 หน่วย เป็นเงิน 61,482.62 บาท 
เดือนเมษายน 2564 จ านวน 13,524.87 หน่วย เป็นเงิน 63,851.47 บาท 
เดือนพฤษภาคม 2564 จ านวน 15,791.83  หน่วย เป็นเงิน 76,955.55 บาท 
•  เดือนมิถุนายน  2564  ยงัไม่ไดรั้บใบแจง้หน้ีจากการไฟฟ้าสันป่าตอง 
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- ค่าน ้าประปาที่จ่ายให้กับชุมชนหลังอ าเภอ  
ตั้งงบประมาณไว ้ 90,000.-บาท  โอนเพ่ิม  80,000.-บาท  ใชไ้ป  100,057.80  บาท  คงเหลือ   69,943.20  บาท 
เดือนธนัวาคม  2563 จ านวน 2,533 หน่วย  เป็นเงิน 12,665.00 บาท 
เดือนมกราคม 2564 จ านวน 2,603 หน่วย เป็นเงิน 13,015.00 บาท 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 จ านวน 2,608 หน่วย เป็นเงิน 13,040.00 บาท 
เดือนมีนาคม 2564 จ านวน 2,343 หน่วย เป็นเงิน 11,715.00 บาท 
เดือนเมษายน 2564 จ านวน 2,153 หน่วย เป็นเงิน 10,765.00 บาท 
• เดือนพฤษภาคม  2564  ยงัไม่ไดรั้บใบแจง้หน้ีจากการไฟฟ้าสันป่าตอง 

  
ที่ประชุม   รับทราบ 

   5.3 สรุปคำร้องจากประชาชน  (งานนิติการ) 

นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  เนื่องจากในวันนี ้งานนิติการ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้      

จึงขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมในการประชุมคราวต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   5.4 สถานการณ์โรคตดิต่อในพ้ืนที่ 

นายสุพล  กันทาสม  สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จังหวัดเชียงใหม่       

ก็ได้รับผลกระทบ   ในภาพรวมของประเทศมีผู ้ติดเชื ้อเพิ ่มขึ้น และได้มีการ

พยากรณ์โรคว่าประมาณอีก 2 สัปดาห์จะมีผู้ติดเชือ้เพ่ิมมากขึ้นอาจมีเพ่ิมถึงหลัก

หมื่นต่อวัน  ขอให้ทุกท่านได้รักษาระยะห่าง  ล้างมือและสวมหน้ากาก   สำหรับ   

ผู้ติดเชือ้ที่ตรวจพบจะเป็นสายพันธ์อินเดยี  สายพันธ์เดลต้า   ซึ่งสายพันธ์ดังกล่าว

ยังไม่ตรวจพบในจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด  ขอให้ทุกท่านไดติ้ดตามข่าวสารและ

ดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการที่กรมอนามัยได้แจ้งอย่างเคร่งครัด  ในส่วน

ของร้านค้าหรือผู้ประกอบการร้านอาหารไดม้ีคำสั่งให้สามารถจำหน่ายสุราภายใน

ร้านได้ถงึสามทุ่ม  จากน้ันให้ปิดร้าน    
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สำหรับในพืน้ที่เทศบาลตำบลสันป่าตองที่ผ่านมา  มีผู้ติดเชือ้ที่ตรวจพบได้ 

การไฟฟ้า  สำนักงานสรรพามิต  ประชาชนหมู่  1 ตำบลยุหว่า  ชุมชนบ้านป่าลาน 

หมู่  2  ตำบลทุ่งต้อม   แต่ในช่วงหลังๆ จะถอืเป็นความลับของผู้ป่วยกับหน่วยงาน

ตรวจสอบจึงไม่มีการเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานอื่น   สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยเปิดเผย

ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขก็จะประชาสัมพันธ์   สำหรับมาตรการการป้องกัน

ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่  จะได้ส่งให้ทุกท่านในกลุ่มไลน์ผู้บริหารต่อไป 

ศูนย์ฉีดวัคซีนของอำเภอสันป่าตอง  ณ  บริเวณโรงเรียนกีฬา  มีการ

บรกิารฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตอำเภอสันป่าตอง  นายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์  

ผ ู ้อำนวยการโรงพยาบาลส ันป ่ าตอง  สาธารณส ุขอำ เภอส ันป ่ าตอง  

นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  เป็นคณะกรรมการร่วม  

ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล  ซึ่งจะมีการขอความร่วมมือขอรับ

การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงาน  โดยเทศบาลได้

สนับสนุนเจ้าหน้าที่จำนวน  5  คน  รถกูชี้พและพนักงานกู้ชีพ  เพ่ือร่วมสนับสนุน

ศูนย์ฉีดวัคซีนในวันที่มีประชาชนของพืน้ที่เทศบาลเข้ารับการฉีดวัคซีน ตำบลยุหว่า

มีเทศบาลรับผิดชอบ 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสันป่าตอง  และเทศบาลตำบล    

ยุหว่า  โดยต้องนำรถกู้ชีพไปเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน      

ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลยุหว่าขอเป็นผู้รับผิดชอบ

ตลอดทั้งเดือน  และในเดือนกรกฎาคม 2564  จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ

เทศบาลตำบลสันป่าตอง  โดยประชาชนในพืน้ที่จะไปฉดีวัคซีนในวันที่ 1 , 7 ,13 

และ 19   โดยเทศบาลตำบลสันป่าตองมีหน้าที่บริการน้ำสะอาด  สำหรับอาหาร

กลางวันนั้นเทศบาลตำบลยุหว่า ได้ขอรับการสนับสนุนอาหารจากศูนย์พระ

พิฆเนศ เวียงท่ากาน  วันละ  100 กล่อง 

สำหรับการฉีดวัคซีน หากถึงลำดับรายชื ่อของท่านใดนั้นขอให้ไปพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อฉีดวัคซีนตามนัดหมายด้วย  หากท่านใดไม่พร้อมที่จะฉีดวัคซีนใน

วันที่มีการนัดหมายเจ้าหน้าที่จะตัดรายชื่อออกไปไม่มีการเรียกซ้ำสองต้องไป

ลงทะเบียนใหม่   ในช่วงนี้วัคซีนที่นำมาฉีดให้กับประชาชนจะเป็นวัคซีนยี่ห ้อ 

AstraZeneca   และหากท่านใดท ี ่จองผ ่านเพจกำแพงเว ียง  จะได ้ร ับการ

ประสานงานให้ไปฉดีวัคซีนในเดอืนสงิหาคมถึงเดอืนกันยายน 2564 
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2. ช ่วงน ี ้ เข ้าส ู ่ฤด ูฝน  เร ื ่องท ี ่ต ้องระม ัดระวังค ือการระบาดของ              

โรคไข้เลือดออก  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูภาชนะที่มีน้ำขังหรือแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงลาย  ซึ่งเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ได้รณรงค์ให้มีการสำรวจลูกน้ำยุงลายใน

หมู่บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว  และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน 

สปสช. เพ่ือใช้ในการรณรงค์เร่ืองโรคไข้เลอืดออก  ในเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 

2564 

3. การปฏิบัติงานของงานกูชีพกู้ภัย  ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่  และมี

เคสที่ดูแลผู้ป่วยตำบลสันกลาง  ตำบลยุหว่า  ในเดือนมิถุนายน 2564  ได้รับ

ค่าชดเชยในการปฏิบัติหน้าที่จากสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน  จำนวน 5 – 6 พัน

บาท  ซึ่งถือเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

   กองช่าง 

   5.5 รายงานโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

นายสุรพงษ์  ชัยรัตน์  ขณะนี้กองช่างไดท้ำการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการก่อสร้างโครงการ

ที่จะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เรียบร้อยแล้ว   สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลได้มีการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากผู้ช่วยรัฐมนตรี  ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

ชุมชนหลังอำเภอ  งบประมาณ  1,700,000.-บาท   และโครงการออกแบบ

ประมาณราคาบรเิวณที่ดิน  19 ไร่  ใช้งบประมาณทั้งส้ิน  17,000,000.-บาท 

ขณะนี ้อยู ่ระหว่างดำเนินการไปประมาณ  90%  รายละเอียดจะได้นำเสนอ

ผู้บริหารต่อไป  ซึ่งจะต้องขอรับงบประมาณจากส่วนกลางต่อไป 

สำหรับคำร้องต่าง ๆ ที ่กองช่างได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื ่องถนน ไฟฟ้า

สาธารณะ  ได้ดำเนินการตามลำดับ   ซึ่งช่วงนี้เจ้าหน้าที่กองช่างกำลังดำเนินการ

ขุดลอกรางระบายน้ำบรเิวณถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด 

ปลัดเทศบาล  โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  ได้นำกลับมาแก้ไขเพราะขาดเอกสาร

การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  และเอกสารการสืบราคา  ซึ่งโครงการนี้ได้ขอ

งบประมาณจากส่วนกลาง  งบประมาณ  3,000,000.-บาท   
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ในส่วนของหมู่บ้านสิริเชยีงใหม่  มีโครงการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เสยีหาย  

ตั้งแต่ทางแยกเข้าลำพูน  และถนนที่ชำรุดเสียหาย  เดิมทีเจ้าของโครงการไม่ได้

โอนกรรมสิทธิ์เป็นทางสาธารณะ  ได้แก้ไขปัญหาโดยให้เจ้าของโครงการได้ทำ

หนังสือมายังเทศบาลยินยอมให้เทศบาลเข้าไปปรับปรุงถนนสายดังกล่าว  สำหรับ

ไฟฟ้าสาธารณะจะเข้าไปซ่อมแซมให้ 

จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบคำ  งานไฟฟ้าสถานที่ ขออนุญาตเพ่ิมเติม ดังนี้ 

งานไฟฟ้าจะเร ิ ่มออกซ ่อมไฟฟ้าสาธารณะในช ่วงเวลากลางค ืน              

โดยเร่ิมดำเนินการวันน้ีเป็นวันแรก 

หมู่บ้านสิริเชียงใหม่   เพิ่มลำโพง  จำนวน   3  จุด คาดว่าจะสามารถ

แก้ไขปัญหาได้   และเสียงตามสายไปบ้านสันคะยอมปรับปรุงระยะยาว  พาดไป

บ้านมะจำโรง  ต้นทางเสียงจะดังได้ยินชัด และปลายสายเสียงจะเบาลง  ในแผน

จะดำเนนิการปรับปรุงบ้านต้นผึ้งสันคะยอม ขอให้ผู้บรหิารไดพิ้จารณาในโครงการ

ดังกล่าวดว้ย 

นายกเทศมนตรี  เสียงตามสายเป็นเรื่องสำคัญเพราะประชาชนจะได้รับฟังข่าวสารในพื้นที ่ 

ขอให้ดำเนนิการแก้ไขด้วย 

จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบคำ  ได้รับแจ้งจากชุมชนบ้านไร่ว่าเสยีงยังเบาอยู่แต่ใช้ไดต้ามปกติ    

ไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณบ้านสริิเชียงใหม่   ปัจจุบันสายเมนจะดึงจากถนน

เชียงใหม่-ฮอด   ซึ่งหากดงึสายจากถนนสายเชียงใหม่-ฮอด 108 เชียงใหม่  เป็น

สายค่อนข้างเล็ก  ถ้าต่อเข้าไปอีกจะไม่ไหว  ต้องดงึสายเมนหลักเข้าไปเพราะจะมี

สายพาดดับซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว   แต่หากซื้อแผง   

โซล่าเซลล์จำนวน  10  ชุด  ก็จะเป็นการแกไ้ขปัญหาระยะยาวไปได้  เพราะหาก

ขยายเขตไฟฟ้าจะใช้งบประมาณมากกว่าประมาณ 2 – 3 แสนบาทไม่รวมโคมไฟ  

ถ้าเป็นโซล่าเซลล์จะใช้งบประมาณชุดละ  8,900.-บาท  ซื้อ  10 ชุด  เป็น

งบประมาณทั้งสิ้น  89,000.-บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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กองคลัง 

5.6 สรุปรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      

พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2564  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง เครอืยศ  - งานพัฒนารายได้ กองคลัง  ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้จะมีลูกหนี้ค้าง

ชำระภาษีเยอะมาก  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ท้องถิ่นมีอำนาจใน

การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีออกไป  โดยขยายออกไปอีก 1 เดือน  และ

หากมาชำระหลังจากเดอืนกรกฎาคม 2564  จะต้องชำระพร้อมค่าปรับ 

-ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันป่าตองทุกท่านที่เป็นสื่อกลาง

ระหว่างประชาชนกับเทศบาลในการชำระภาษี  เพราะบางคร้ังประชาชนไม่สะดวก

ที ่จะมาชำระภาษีท ี ่ เทศบาล  และเทศบาลจะมีการรับชำระผ่านธนาคาร             

เช่น การโอนเงินค่าภาษี 

-การตรวจประเมิน LPA  จะมีการชดเชยรายได้ที่ขาดไปจากการจัดเก็บ

ภาษี  คะแนนที่ได้ในมิติที่ 3  เรื่องการเงินและการคลังจะได้คะแนนแยก เพราะ

ต้องคิดจากจำนวนเงินจำนวนรายของผู้เสียภาษี  คะแนนอาจไม่ไดสู้งมากนัก 

-ประมาณการรายรับในปี 2565  กองคลังรับผิดชอบโดยอ้างอิงจาก

ปีงบประมาณ  2563  เป็นหลัก คือประมาณ  53 ล้านบาท ถ้าจะเปรียบเทยีบ

กันจะค่อนข้างลำบาก   ณ  วันที่  7 กรกฎาคม 2564  รายรับล่าสุดอยู ่ที่  

40,211,180.-บาท    ต่ำกว่าประมาณการ  56  ล้านบาท ไม่แน่ใจว่าจะ

สามารถตั้งงบประมาณได้ไหม   เพราะในปีนี้มีข้อยกเว้นไม่ให้  เก็บเลย  ทำใหตั้้ง

งบประมาณรายรับลำบากไม่ทราบว่าจะต้ังไว้กี่เปอร์เซ็นต์ 

-ตามที่ นายกเทศมนตรีได้สอบถามว่า สถานธนานุบาล  ได้มีรายรับให้

เทศบาลไว้เท่าไรนั้น  ปกติจะได้รับงบประมาณจากสถานธนานุบาลปีละ 1.2 – 

1.4 ลา้นบาท  ไม่ใช่  2 ลา้นบาท 

-สำหรับรายรับของเทศบาลจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2564  จำนวน

ทั้งสิ้น  38,706,191.59 บาท และเงินฝากธนาคาร  จำนวน 54,889,469.88 

บาท  คาดว่าอีกสองเดือนก่อนหมดงบประมาณนั้นคงได้รับไม่เกินสองล้านบาท   

สำหรับเงินสะสมของเทศบาลประจำเดือนมิถุนายน 2564  ยอดประมาณ  

42,000,000.-บาท แต่จะเป็นหุ้นในโรงพิมพ์   เงินฝากสมทบกองทุนกิจการ

เทศบาลค่าชำระเงินกู้  เงินเดอืนพนักงาน ผู้บริหาร ต้องกันไว้ประมาณ  3  เดือน   

ประมาณหกล้านบาท    และต้องกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยอีก        
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ร้อยละสิบ  ยอดห้าล้านกว่าบาท  จะมีเงินที่ใช้ได้จริงๆประมาณห้าล้านบาท และ

ต้องกันไว้สำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องเบิกจ่าย 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองการศึกษา 

   5.7 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2564 

นางชนิากานต์  เจริญสุข  การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลภายใต้สถานการณ์     

โรคไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปด้วยความลำบาก  อย่างที่ผ่านมาได้ดำเนินการ

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  เดมิทีได้จัดซือ้วัสดุ อุปกรณ์เตรียมจัดงานแล้วแต่มี

การประกาศให้งดการจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มบุคคล  จึงไดน้ำของที่จัดเตรียมไว้

ไปมอบให้กับผู้สูงอายุตามบ้านเรือน โดยแบ่งคณะออกไปทำงาน 

โครงการแห่เทียนพรรษา ที ่ผ ่านมากองการศึกษาจะเตรียมงานไว้        

เดอืนกว่ามีการหล่อเทียนไว้   โดยทำการหล่อเทียนบรเิวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  สะสมไว้จนครบ  12 เล่ม  และในวันจัดกิจกรรมจะนมินต์พระมา  5 รูป 

และทำพิธหีล่อเทียน โดยได้เชญิผูน้ำชุมชน  โรงเรียนหรือผู้มีเกียรติ  ในปีที่ผ่านมา

ได้จัดกิจกรรมบริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุและจำกัดคนเข้าร่วมพิธี  และเกิดปัญหา

คือบางเล่มเทียนที่นำไปถวายจะอ่อนตัวง่าย   อาจเกิดจากอุณหภูมิที่หล่อไม่คงที่   

โครงการแห่เทียนพรรษา  ประจำปี  2564  ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019   ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นเป็นเช่นไร  จะทำการจัดกิจกรรม

อีกหรอืไม่ อย่างไร 

นายกเทศมนตรี  ให้จัดกิจกรรมเช่นปีที่ผ่านมา  และมอบเทียนพรรษาให้กับหมู่บ้านเพื่อไป

จัดกิจกรรมของหมู่บ้านหรอืชุมชนเอง 

ปลัดเทศบาล  สำหรับเทศบาล  การจัดกิจกรรมหรือรวมกลุ่มของบุคคล  ต้องไม่เกิน  

30 คน  อาจใช้วิธกีารทยอยกันออกไปร่วมกิจกรรม 

นางชนิากานต์  เจริญสุข  การจ ัดก ิจกรรมจะกำหนดจ ัดในว ันท ี ่   22  กรกฎาคม 2564             

เวลา  09.00 น. 

ปลัดเทศบาล  จะลดจำนวนพระสงฆ์  จากเดิมได้นิมนต์พระมา  5  รูป  จะลดลงเหลือ  

3 รูป  หรือรูปเดียวได้หรือไม่ 

ที่ประชุม   ที่ประชุมสรุปเหลอื  1  รูป 
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นางชนิากานต์  เจริญสุข  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันป่าตอง  กับสถานการณ์โรคติดเชื้อ

ไวรัสในขณะนี้  รอฟังคำสั่งวันต่อวัน  โดยปฏิบัติตามที่ศูนย์ควบคุมโรคได้แจ้ง

อย่างเคร่งครัด  และได้แจ้งผู ้ปกครองว่าหากมีความไม่สบายใจสามารถให้

นักเรยีนหยุดเรียนได้ เพราะเด็กเล็กในวัยน้ีจะเน้นเล่นเป็นหลัก  ใช้วิธเีล่นและเรียน

ควบคู่กันไป  โดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะแจกใบงานให้  เทศบาลไม่สามารถสั่ง

ปิดโรงเรียนได้  เพราะต้องมีการดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันและอาหารเสริม 

(นม)  ในช่วงที่ปิดเรียนยาว ๆ ที่ผ่านมา  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีการสอน

ออนไลน์  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาเทศบาล  1. ขอขอบคุณเทศบาลที่ได้เชิญให้สมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมใน

วันน้ี  เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลจะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการปฏิบัตงิานของแต่

ละกองงานในเทศบาล 

2. ปัญหานำ้ประปา  ถนน  ไฟฟ้า  ของบ้านสริิเชยีงใหม่  ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์

ที่ดินของเอกชน  แต่ก่อนเทศบาลจะมีการนำหินคลุกไปลงบริเวณถนนเพื่อแก้ไข

ปัญหาให้เป็นการช่ัวคราวซึ่งปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการไดแ้ล้ว  เร่ืองเสียงตาม

สายก็ยังมีปัญหาบางคนก็ไม่อยากให้ติดตั้งแต่บางคนก็อยากรับฟังข่าวสารของ

เทศบาล  ขณะนี้ได้ประสานกับตัวแทนของหมู่บ้านว่าจะให้ติดตั ้งบริเวณไหน  

สำหรับเรื่องน้ำประปาซึ่งได้ดำเนินการไว้ไว้ตั ้งแต่ปี พ.ศ.2562  ซึ่งหมู่บ้านสิริ

เชียงใหม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาโดยตลอดนั ้น        

โดยเทศบาลก็ได้แก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อน  ขอขอบคุณเทศบาลที่ได้ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

3. สบืเน่ืองจากกองช่าง ได้แจ้งเรื่องการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น

เพ่ือปรับปรุงที่ดนิบรเิวณ  19 ไร่  และประชาชนอยากให้มีถนนเส้นทางเศรษฐกิจ

ในพื ้นที่ เทศบาลตำบลสันป่าตอง   ขอความอนุเคราะห์ปลัดเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีไดติ้ดตามให้ด้วย 
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4. ในวันที่   9 กรกฎาคม 2564  จะมีการประชุมของฝ่ายงานและ

งบประมาณ  เวลา  09.30 น.  ซึ่งเวลาดังกล่าวตรงกับกำหนดการแจ้งเบี้ยยังชีพ

ของเทศบาล  ขอหารอืที่ประชุมว่าหากเลื่อนการประชุมออกไปจะดหีรือไม่  เพราะ

หากสมาชิกสภาเทศบาลออกไปพบปะประชาชนในช่วงที่มีการแจกเบี้ยยังชีพจะ

เป็นการดีหรือไม่ เพราะจะได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  ไม่

ทราบว่าที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร  ขอเรียนเชิญ 

นายประสงค์ เลยีวหิรัญ  ข้าพเจ้ามีความเห็นเช่นเดียวกับที่ประธานสภาเทศบาลได้เสนอ  เพราะ

สมาชิกสภาเทศบาลจะไดพ้บปะและพูดคุยกับประชาชนในพืน้ที่  ขอเลื่อนเป็นตอน

บ่ายได้หรือไม่ 

ปลัดเทศบาล  ในวันน้ี ตอนบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งนัด

ประชุมต่อจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  เพ่ือนำข้อมูลมาหารือกันในวันพรุ่งน้ีเป็น

การประชุมนอกรอบของสมาชกิสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี  สรุป ขอเลื่อนการประชุมพิจารณาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบล  

สันป่าตอง   ในเวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ขอสอบถามเรื่องเสียงตามสายของหมู่บ้านไร่  ซึ่งยังไม่ได้โอนให้เทศบาล  

บ้านไร่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันป่าตองและเทศบาลตำบลทุ่งต้อม  หาก

ลำโพงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเทศบาลจะสามารถนำไปซ่อมแซมให้ได้

หรือไม่ 

ขอให้เทศบาลพิจารณาเปลี่ยนชักโครกบริเวณห้องนำ้ของเทศบาล  เพราะ

ปัจจุบันเป็นแบบน่ังยอง   ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะลำบากในการใช้ห้องนำ้ 

ถังดับเพลิงที่เทศบาลนำไปติดตั้งในแต่ละชุมชน  ไม่ทราบว่าน้ำยาในถัง

เคมีไดห้มดอายุไปแลว้หรือไม่ อย่างไร  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้สำรวจด้วย 

ปลัดเทศบาล  หากได้มีการยกให้เทศบาลแล้ว  ก็สามารถซ่อมแซมให้ได้  เพราะถือเป็น

สมบัติของเทศบาล 

นายสน่ัน  สุนันต๊ะ  สอบถามเรื่องถังดับเพลิงที่เทศบาลนำติดตั้งตามชุมชน  ไม่ทราบว่าได้มี

การตรวจเช็ค  และน้ำยาในถังไดห้มดอายุไปแลว้หรือไม่ อย่างไร 
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นายกเทศมนตรี   จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ต่อไปทุกวันพุธช่วงเวลา 16.00– 18.00 น.   

ขอเชิญทุกท่านได้ไปออกกำลังกายบริเวณที ่ดิน 19 ไร่ของเทศบาล  มีกีฬา

ฟุตบอล  เปตอง  มีอุปกรณ์แชร์บอล ฝากให้กองการศึกษาไดน้ำอุปกรณ์การเรียน          

ไปบรกิารไว้ด้วย  ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วย 

นายนิวัตร  เรือนคำ  ขอให้เทศบาลได้พิจารณาตีเส้นสนามกีฬาบริเวณหน้าว ัดศรีอรุณ      

เพราะปัจจุบันมีเยาวชนและประชาชนมาใช้พืน้ที่บริเวณหน้าวัดเพ่ือออกกำลังกาย  

ไม่ว่าจะเป็นเล่นบาสเกตบอล  วอลเลย์บอล  และพิจารณาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง

สว่างดว้ย  

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 12.10  น. 

        

 (ลงช่ือ)        อรทัย  โฮตา       ผู้บันทึกประชุม 

       ( นางสาวอรทัย   โฮตา )  

(ลงช่ือ)   จีราวัจช์  มงคลชีวาพร    ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

            (  นางสาวจีราวัจช์ มงคลชีวาพร   ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


